

ĐOÀN THƯ KÝ

Quảng Trị, ngày 08 tháng 12 năm 2011

BÁO CÁO

Tổng hợp ý kiến thảo luận tổ kỳ họp thứ 3-HĐND tỉnh Khoá VI

Sau một buổi thảo luận tổ, Đoàn thư ký đã nhận được 49 lượt ý kiến tham gia. Về cơ bản đa số đại biểu đánh giá cao việc chuẩn bị các văn bản trình kỳ họp. Các ý kiến phát biểu hầu hết tập trung vào những nội dung theo sự gợi ý thảo luận của Thường trực HĐND tỉnh; thể hiện sự đồng tình cao với nội dung các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình tại kỳ họp lần này và báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh. Đoàn thư ký xin tổng hợp báo cáo như sau:

I. Báo cáo thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2012.

Hầu hết các ý kiến phát biểu của đại biểu đều bày tỏ sự đồng tình với báo cáo của UBND tỉnh về đánh giá thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. Đây là năm có nhiều khó khăn và thách thức lớn hơn so với dự báo nhưng với tinh thần quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thực hiện đồng bộ, khẩn trương các nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết về phát triển KT-XH năm 2011 của HĐND tỉnh; thực hiện kịp thời các giải pháp về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội của Chính phủ đã làm cho tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2011 cơ bản ổn định và có những mặt đạt khá.

Bên cạnh những kết quả đạt được thể hiện trong các báo cáo trình tại kỳ họp, nền kinh tế của tỉnh vẫn còn một số hạn chế, cụ thể như sau:

Về lĩnh vực kinh tế

- Có ý kiến cho rằng, năm 2011 mặc dù tổng vốn đầu tư toàn xã hội vượt kế hoạch 14,5% và tăng 36% so với năm 2010, cùng với việc thu ngân sách và nhiều chỉ tiêu quan trọng khác có tác động đến sự tăng trưởng của nền kinh tế, đều vượt cao so với KH đề ra; cùng với kết quả đầu tư của những năm trước đang bắt đầu khai thác và phát huy hiệu quả góp phần tăng trưởng kinh tế chung, nhưng tốc độ tăng trưởng GDP năm 2011 không đạt kế hoạch, và không đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Nếu nhìn nhận vấn đề này chỉ do nguyên nhân khách quan là tình hình lạm phát, lãi suất ngân hàng và chi phí đầu vào tăng cao, do thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, do thực hiện NQ11CP của Chính phủ như báo cáo của UBND tỉnh đã nêu mà không phân tích rõ các nguyên nhân chủ quan để có

giải pháp hữu hiệu hơn thì chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2012 phấn đấu đạt trên 10% so với năm 2011 để từng bước thực hiện mục tiêu đưa tỉnh ta sớm thoát ra khỏi nhóm tỉnh nghèo và chậm phát triển theo Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ khó có thể đạt được.

- Báo cáo chưa làm rõ và nhấn mạnh những tác động tiêu cực của lạm phát, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp, nhân dân cũng như công tác chỉ đạo thực hiện các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cụ thể của tỉnh đối với của đối tượng nói trên để tuyên truyền nhân dân được hiểu.

Để tăng trưởng kinh tế - xã hội như nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XV, nền kinh tế phát triển bền vững, chúng ta cần khắc phục các yếu tố sau đây:

+ Việc đầu tư phát triển của xã hội ở tỉnh ta vẫn còn chưa đúng hướng và có biểu hiện chưa thực hành tiết kiệm mà còn lãng phí; một bộ phận cán bộ, nhân dân vẫn còn tâm lý nặng vào giành tiền mua sắm, tiêu dùng, nhất là dùng hàng ngoại, kể cả vay ngân hàng cho mục đích trên; cuộc vận động người Việt dùng hàng Việt chưa phát huy được tác dụng, người dân còn chưa có ý thức đầu tư vốn vào SXKD để tạo sản phẩm cho xã hội, mà còn chạy theo cho vay nặng lãi để mau làm giàu; vì vậy, trong khi các HTX, nhiều doanh nghiệp làm ăn chính đáng, vùng nông nghiệp nông thôn còn thiếu vốn trầm trọng, trong khi đó nguồn vốn nhàn rỗi trong xã hội chưa được huy động một cách đầy đủ để đầu tư vào phát triển sản xuất, tạo ra sản phẩm góp phần tăng trưởng kinh tế.

+ Việc đầu tư phát triển từ ngân sách Nhà nước và từ các Chương trình, dự án chất lượng tăng trưởng kinh tế và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư phát triển chưa cao và có xu hướng ngày càng giảm hơn so với giai đoạn trước, chỉ số ICOR giai đoạn 2006-2010 là 5 (trong khi đó giai đoạn 2001-2005 là 3,93). Trong đầu tư phát triển chưa quan tâm đúng mức phát triển theo chiều sâu, đầu tư phát triển dàn trải, thiếu tập trung và trọng tâm, trọng điểm. Hiện nay một số dự án đã phê duyệt cần vốn trên 4.000 tỷ đồng, nợ khối lượng XDDB trên 480 tỷ đồng. Theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý vốn đầu tư từ NSNN và vốn TPCP thực hiện trong các năm tiếp theo, thì việc phê duyệt dự án như hiện nay càng tạo sức ép lớn hơn cần phải kịp thời chấn chỉnh. Nhiều công trình, dự án tiến độ thực hiện chậm, bố trí vốn kéo dài nhiều năm phải điều chỉnh tổng mức do trượt giá dẫn đến suất đầu tư cao, giảm hiệu quả đầu tư, một số dự án không tránh khỏi sự lãng phí và thất thoát.

+ Một số mặt hàng có lợi thế của tỉnh nhà như: cao su, cà phê, tiêu, thủy, hải sản... nhưng sản phẩm của ta chủ yếu vẫn là nguyên liệu thô nên giá trị gia tăng không cao, chưa có sản phẩm có số lượng lớn, chất lượng cao, qua chế biến, để tạo thành hàng hoá có thương hiệu Quảng Trị đủ sức mạnh cạnh tranh. Trong khi đó doanh nghiệp hầu hết là doanh nghiệp vừa và nhỏ, năng lực hạn chế, chưa có doanh nghiệp mạnh, đủ sức cạnh tranh ngay trên địa bàn tỉnh, chưa nói đến cạnh tranh trong khu vực và cả nước.

+ Mặc dù GDP bình quân đầu người đạt 19,7 triệu đồng, tăng 19,6% so với năm 2010, song còn thấp so với mức bình quân chung của cả nước (năm 2011 chưa

bằng 70% của cả nước), chênh lệch mức sống giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng miền, giữa các tầng lớp dân cư còn cao. Tỷ lệ hộ nghèo ở Đakrông gần 50%, xã Ba Bang nghèo nhất 65,7%, có thôn gần 100%; thu nhập bình quân đầu người 4,7 triệu đồng/năm. Chất lượng GD&ĐT, chăm sóc sức khỏe nhân dân ở vùng cao, đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều bất cập. Nguy cơ tụt hậu vẫn còn rất lớn.

- Trong lĩnh vực nông nghiệp, có ý kiến cho rằng nên đánh giá bổ sung các nguyên nhân chủ quan như chưa có quy hoạch cụ thể về vùng nuôi trồng, kỹ thuật nuôi trồng, khai thác làm ảnh hưởng đến chỉ tiêu sản lượng thủy hải sản không đạt. Nhiều ý kiến phản ảnh việc triển khai thực hiện chương trình nông thôn mới tại các xã làm điểm còn chậm, tinh cần đánh giá rút kinh nghiệm để triển khai thực hiện đại trà cho tỉnh. Một số ý kiến cho rằng các sản phẩm đầu vào của ngành nông nghiệp tỉnh ta chủ yếu nhập ở các tỉnh khác dẫn đến việc thiếu chủ động nguồn hàng, giá thành cao; đề nghị tỉnh nên có chính sách thu hút các đơn vị đầu tư vào lĩnh vực này và cần tập trung đầu tư, tiếp cận chuyển giao các công nghệ tiên tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp. Cũng trong lĩnh vực này, trong những năm qua, HĐND tỉnh đã ban hành nhiều chính sách như khuyến nông, khuyến lâm, thú y cơ sở, giống cây trồng vật nuôi, chế độ bảo hiểm cho bốn chức danh của HTX nhưng việc áp dụng thực hiện còn hạn chế, cần rà soát để kịp thời thực hiện.

Trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng: Có ý kiến đề nghị tỉnh đề xuất trung ương phân cấp mạnh hơn cho địa phương trong lĩnh vực đầu tư công để địa phương chủ động hơn trong việc điều hành phát triển kinh tế xã hội; nhiều ý kiến cho rằng công tác giải phóng mặt bằng thực hiện kém hiệu quả, thực hiện không quyết liệt dẫn đến việc đình trệ trong việc thi công các công trình, dự án; một số công trình phúc lợi xuống cấp nhanh, ngoài những nguyên nhân do việc thi công không đảm bảo chất lượng thì việc không bố trí kinh phí duy tu, bảo dưỡng sau bảo hành có ảnh hưởng lớn đến việc xuống cấp của công trình. Đa số ý kiến cho rằng công tác quy hoạch hiện nay còn manh mún, rời rạc, chưa đáp ứng với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, công trình Nhà văn hóa trung tâm tỉnh là một ví dụ và đến nay chưa giải quyết dứt điểm việc giải phóng mặt bằng, phải điều chỉnh tổng giá trị đền bù làm kéo dài thời gian thực hiện.

Về môi trường và doanh nghiệp: Có ý kiến đề nghị tỉnh có giải pháp cụ thể trong việc khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản, đặc biệt là hoạt động khai thác vàng trên thượng nguồn sông Đakrông, vì hiện nay việc khai thác tài nguyên trên địa bàn đã ảnh hưởng lớn đến môi trường, thiên tai, lũ lụt.

- Ý kiến kiến nghị của cử tri cho rằng Nhà máy Prôximăng tại Khu công nghiệp Quán Ngang mới đi vào hoạt động nhưng đã gây ô nhiễm môi trường là chưa có cơ sở, hiện nhà máy đã đi vào hoạt động có hiệu quả, đảm bảo quy trình về BVMT theo quy định và có sự kiểm tra của các ngành liên quan.

- Đề nghị tỉnh cho kiểm tra và thu hồi quỹ đất của một số đơn vị sản xuất kinh doanh không hiệu quả trên địa bàn thị xã Quảng Trị; để nhân dân nhiều lần kiến nghị.

- Nhiều ý kiến cho rằng Dự án BOT do tập đoàn Trường Thịnh thực hiện đoạn thành phố Đông Hà-thị xã Quảng Trị đã thực hiện công tác GPMB và bàn giao cho dự án nhưng hiện còn khoảng 70-80 tỷ đồng chưa có tiền chi trả cho dân; đề nghị tỉnh chỉ đạo quyết liệt để sớm giải quyết dứt điểm, tránh tình trạng phát sinh khiếu kiện của nhân dân.

Việc đền bù, hỗ trợ cho nhân dân của Tập đoàn Trường Thịnh thực hiện dự án đầu tư đoạn đường trên Khu đất Bắc Thành Cổ chưa xứng đáng, nhân dân bức xúc, đề nghị UBND tỉnh yêu cầu tập đoàn Trường Thịnh giải quyết thoả đáng cho nhân dân.

- Có ý kiến đề nghị trong năm 2012, UBND tỉnh cần đưa các giải pháp điều hành mạnh hơn trong việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp của tỉnh trong tình hình hiện nay.

- Đề nghị tỉnh tăng mức đầu tư cho khu đô thị nam Đông Hà để đẩy nhanh tiến độ lấp đầy theo quy định, vì hiện hiệu quả của khu công nghiệp đã có như nộp ngân sách cho tỉnh; giải quyết lao động, việc làm. Đồng thời, có chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng CSHT trở lại theo tỷ lệ mức đóng góp ngân sách.

- Có ý kiến đề nghị tỉnh phải chỉ đạo trực tiếp và có giải pháp mạnh trong việc chấn chỉnh tình trạng khai thác vàng, khoáng sản trái phép ở sông Đakrông để giải quyết dứt điểm tình trạng xói lở, ô nhiễm môi trường và bồi lấp ở khu vực hạ lưu.

Về lĩnh vực văn hoá xã hội: Nhiều ý kiến cho rằng việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND trên lĩnh vực này, nhất là thực hiện các chính sách đối với đồng bào dân tộc ít người, vùng sâu, vùng cao, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn vẫn còn nhiều bất cập, chưa thực hiện đầy đủ chính sách của Nhà nước. Cụ thể như việc triển khai thực hiện Quyết định 161/2002/QĐ-TTG ngày 15/11/2002 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 3.5/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2004 của HĐND tỉnh về chính sách phát triển giáo dục mầm non đến năm 2010, với mục tiêu: Ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống giáo dục mầm non ở những xã có điều kiện KTXH khó khăn, các xã vùng núi cao, hải đảo... để đảm bảo sự công bằng về chế độ, đời sống và quyền lợi giáo viên mầm non giữa các vùng miền, và quy định hàng năm UBND các cấp xây dựng bổ sung đủ chỉ tiêu biên chế cho các xã đặc biệt khó khăn và giáo viên nòng cốt ở các trường nông thôn. Thế nhưng sau gần 10 năm thực hiện QĐ 161 của Thủ tướng Chính phủ và hơn 7 năm thực hiện NQ 3.5 của HĐND tỉnh, ở huyện Hướng Hoá miền núi khó khăn trong tổng số 484 cán bộ, giáo viên mầm non chỉ có 217 là biên chế, vẫn còn 267 cán bộ giáo viên hợp đồng trong đó hợp đồng ngoài biên chế theo NQ 3.5 là 121 người, còn lại huyện hợp đồng ngoài biên chế 146 người. Trong đó, đáng quan tâm là ở 14 trường công lập thuộc 14 xã vùng bản đặc biệt khó khăn nhưng phần lớn CBGV lại hưởng chế độ chính sách như GV ngoài biên chế ở các trường bán công, gây thiệt thòi quyền lợi

chính đáng cho CBGV. Cụ thể ở 14 trường công lập này, trong tổng số 234 CBGVMN nằm trong định mức quy định của Nhà nước, chỉ có 109 người là biên chế, còn 125 người hợp đồng ngoài biên chế (mà lẽ ra theo quy định của Nhà nước họ phải được biên chế hoặc hợp đồng trong biên chế), trong số đó có 38 GV hợp đồng theo NQ 3.5, còn 87 CBGV do huyện hợp đồng, do không có chỉ tiêu nên họ chỉ được huyện trả lương bậc 1 theo trình độ đào tạo và BHXH, BHYT không được nâng lương, không được hưởng phụ cấp khu vực, không được hưởng phụ cấp đứng lớp, không được hưởng phụ cấp đặc biệt. Đây là vấn đề đang nổi cộm và bức xúc cần phải được giải quyết sớm. Có ý kiến cho rằng việc xây dựng hệ thống nhà công vụ cho giáo viên và cán bộ công tác tại các địa phương vùng sâu vùng xa chưa đảm bảo, cần có chính sách cụ thể về vấn đề này để hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên yên tâm công tác. Đa số ý kiến cho rằng công tác đào tạo nghề chưa gắn với nhu cầu thực tế của địa phương, lao động được đào tạo trong các năm gần đây chủ yếu phụ thuộc vào các chương trình, dự án, hiệu quả chưa cao trong khi đó số lao động được đào tạo tại các cơ sở ngoài xã hội đã phát huy được hiệu quả, vì vậy đề nghị tỉnh cần có chính sách phù hợp trong việc đào tạo nghề cho thiết thực hơn.

- Có ý kiến cho rằng hiện nay nhiều cụm dân cư, khu phố chưa có nhà sinh hoạt cộng đồng, đề nghị xem xét, xây dựng hệ thống thiết chế này để đảm bảo cho người dân có nơi sinh hoạt văn hóa chung.

- Có đại biểu cho rằng tiến độ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở thực hiện trên địa bàn còn chậm (theo số liệu báo cáo của UBND tỉnh đến cuối năm 2011 mới đạt 55%), đề nghị tỉnh cần quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh việc thực hiện chính sách, không nên để tồn đọng số nhà hộ nghèo chưa được thực hiện chính sách quá lớn. Đồng thời, đề nghị các cấp chính quyền địa phương làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền phổ biến chính sách nhà ở cho hộ nghèo, nhà ở dột nát, tạm bợ vì hiện nay nhiều địa phương chưa được tiếp cận hoặc nhận thức chưa đầy đủ nội dung của các chính sách; Có ý kiến đề nghị đánh giá, khảo sát việc triển khai thực hiện quyết định 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo và nhà ở 134 đã hư hỏng ở hai huyện miền núi để có chính sách hỗ trợ, sử dụng nguồn kinh phí này cho phù hợp.

- Đại biểu đề nghị cần có sự thay thay đổi tư duy lãnh đạo của các cấp trong công tác điều hành thực hiện các chính sách trên địa bàn, ví dụ như vai trò của các địa phương trong công tác huy động xã hội hoá thực hiện xây dựng các thiết chế văn hoá cộng đồng theo Nghị quyết 05/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh "Về phát triển sự nghiệp văn hoá, thể dục thể thao, xây dựng thiết chế văn hoá, thể dục thể thao cơ sở và phát triển thể thao thành tích cao đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020" chưa quyết liệt nên đến nay nhiều khu phố, thôn, bản trên địa bàn vẫn chưa có nhà văn hoá cộng đồng để sinh hoạt. Đề nghị có giải pháp để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các thiết chế văn hoá cơ sở để đảm bảo mục tiêu đến năm

2015 có 100% thôn, bản, khu phố có nhà thiết chế văn hoá để làm nơi sinh hoạt cộng đồng dân cư.

- Có ý kiến đề nghị tỉnh quan tâm bố trí vốn đầu tư xây dựng, sửa chữa phòng học, nhà ở công vụ cho giáo viên tại hai huyện miền núi vì hiện nay hệ thống phòng học tại hai huyện này thiếu và xuống cấp, đặc biệt là nhà công vụ cho giáo viên.

- Có ý kiến đề nghị bố trí nguồn vốn thực hiện chính sách định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số của Thủ tướng Chính phủ tại hai huyện miền núi, đồng thời đề nghị phải đầu tư xây dựng đồng bộ để phát huy hiệu quả (đầu tư nhà cho dân phải có đất sản xuất, hệ thống cơ sở hạ tầng, điện, đường, trường, trạm...).

- Có ý kiến đề nghị tỉnh cần có chính sách đào tạo và chế độ chính sách đối với giáo viên đang công tác tại các trường Dân tộc nội trú, đồng thời cần tạo nguồn cán bộ, giáo viên tại chỗ là người dân tộc.

- Có ý kiến đề nghị xem xét lại việc đào tạo cử tuyển, cần có sự đánh giá khảo sát, cân đối để đào tạo những ngành nghề còn thiếu và sau đào tạo phải bố trí kịp thời nhằm phát huy hiệu quả chính sách cử tuyển.

- Có ý kiến cho rằng phong trào thể dục thể thao còn mang tính tự phát ở nhiều địa phương, đề nghị tỉnh cần quan tâm, đầu tư nhiều hơn cho lĩnh vực này.

- Nhiều đại biểu có ý kiến cho rằng kinh phí cho các đề án do Phụ nữ làm đầu mối chưa được thực hiện như chương trình đào tạo nghề phụ nữ, giáo dục phẩm chất, giáo dục 5 triệu bà mẹ dạy con tốt, đề nghị tỉnh cần quan tâm, bố trí kinh phí cho 3 chương trình trên.

- Vấn đề chống bạo lực và học đường như hiện nay cần quan tâm của toàn xã hội, đặc biệt cần quan tâm đến công tác giảng dạy nhà trẻ dưới 3 tuổi, cô nuôi dạy trẻ và kể cả người mẹ.

- Việc đào tạo bác sĩ cử tuyển khả năng không đạt chỉ tiêu do điểm chuẩn đầu vào cao, thí sinh của tỉnh thi vào không đủ điểm theo yêu cầu cử tuyển nên chỉ đào tạo số bác sĩ tại chỗ, do vậy kiến nghị với HĐND tỉnh cần sửa đổi chính sách này cho phù hợp với thực tiễn. Đề nghị cần có giải pháp đào tạo đội ngũ cán bộ y tế tại địa phương trong điều kiện thiếu bác sĩ trầm trọng như hiện nay, tỉnh cần tập trung giải quyết đội ngũ cán bộ y tế cơ sở bằng việc cho tổ chức các lớp cao đẳng y tế, đào tạo dần từng bước để tạo đội ngũ cán bộ y tế phục vụ lâu dài cho địa phương.

- Về kinh phí thu hút đầu tư nguồn nhân lực của tỉnh nên giao về các ngành, vì để Sở Nội vụ giải quyết việc này thì quá chậm 6 tháng 1 lần, thậm chí 1 năm 1 lần.

- Đề nghị HĐND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách để thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư TW Đảng và Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020.

- Việc nợ đọng bảo hiểm xã hội trên địa bàn đến nay rất lớn, tỉnh cần chỉ đạo công tác tuyên truyền vận động sâu rộng hơn nữa, nhằm chuyển biến nhận thức cho các cơ quan, đơn vị để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

- Việc cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi còn chậm, đại biểu đề nghị tỉnh chỉ đạo các địa phương quan tâm đến việc lập danh sách ban đầu được nhanh chóng, tạo điều kiện cho cơ quan BHXH tỉnh cấp thẻ kịp thời theo đúng quy định.

- Ngân sách chi cho hoạt động phổ biến, tuyên truyền giáo dục ở các địa phương, cơ sở còn rất ít, do vậy rất khó khăn trong giải quyết các tệ nạn xã hội ở địa phương như cờ bạc, số đề.

- Tình trạng nhà máy may Hòa Thọ ép công nhân làm tăng giờ nhưng trả thu nhập thấp, đề nghị tỉnh chỉ đạo các ngành quan tâm kiểm tra thực hiện đúng luật Lao động.

Lĩnh vực an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội: Có ý kiến cho rằng tình hình tội phạm gia tăng, trong đó tình hình buôn bán và người nghiện ma túy trên địa bàn tăng, đề nghị UBND tỉnh cần tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trung tâm Chữa bệnh, Giáo dục, lao động - Xã hội để đưa vào sử dụng.

- Tỉnh cần tiếp tục quan tâm đến công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng hạng mục trại cai nghiện (Trung tâm phòng chống bệnh xã hội) trên địa bàn.

- Có ý kiến cho rằng Báo cáo, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân có nêu nhiều năm có nhiều vụ việc kéo dài, chậm xử lý; đề nghị ngành thanh tra tỉnh nên có báo cáo phụ lục bổ sung những vụ việc kéo dài, tồn đọng không được giải quyết để chỉ rõ trách nhiệm các ngành, các cấp.

- Có ý kiến đề nghị tỉnh sớm bố trí bổ sung thêm biên chế cán bộ làm công tác thanh tra, tiếp dân cấp tỉnh, thanh tra cấp huyện và văn phòng các huyện.

- Có ý kiến cho rằng, trong điều hành KTXH hàng năm, UBND tỉnh nên bố trí thời gian làm việc trực tiếp với các huyện, thành phố, thị xã để trực tiếp chỉ đạo và tháo gỡ các khó khăn kịp thời cho các địa phương.

Về nhiệm vụ, giải pháp năm 2012

- Có đại biểu đề nghị cần tập trung một số giải pháp trọng tâm sau để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2012:

+ Cần chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện tốt quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết. Kết hợp quy hoạch ngành với quy hoạch vùng và từng địa phương, trong quy hoạch cần phát triển đồng bộ các dịch vụ nâng cao tính chuyên nghiệp và đẩy mạnh xã hội hoá các dịch vụ công ích. Coi đây là điều kiện bắt buộc, căn cứ đầu tiên, quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội. Cần ưu tiên quy hoạch hệ thống giao thông gắn với hạ tầng cơ sở cấp thoát nước, đường điện và cáp viễn thông ngầm.

+ Cần rà soát lại các khu công nghiệp, các dự án đã giao đất, đã khởi công nhưng không thực hiện. Cần xác định rõ hơn các dự án trọng điểm, các vùng kinh tế động lực, vùng trọng điểm để tập trung đầu tư có hiệu quả. Cần phải sắp xếp lại

đầu tư công và có chính sách đồng bộ về giải phóng mặt bằng để tạo ra khâu đột phá trong đầu tư xây dựng thúc đẩy KT-XH phát triển.

+ Phần lớn doanh nghiệp của tỉnh, nhất là các DN kinh doanh trong lĩnh vực XD/CB, trong bối cảnh thắt chặt tiền tệ, hạn chế chi tiêu công, tăng lãi vay ngân hàng, chi phí đầu vào tăng, nhiều DN đứng trước sức ép lớn đã thu hẹp quy mô sản xuất, việc làm và thu nhập của người lao động bị ảnh hưởng. Vì vậy cần phát triển đồng bộ các thị trường, đề định hướng cho việc tái cấu trúc DN, tái cấu trúc ngành nghề kinh doanh và cơ cấu lao động, đồng thời chú trọng đào tạo nguồn nhân lực xem đây vừa là mục tiêu vừa là động lực cho phát triển KT-XH trong những năm tới

+ Cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các NQ của HĐND, đặc biệt là phải có giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém được phát hiện sau KT, GS để tạo niềm tin trong nhân dân.

- Có ý kiến đề nghị xét lại chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng năm 2012 phần đầu đạt trên 10% là khó thực hiện vì trong điều kiện là năm chính thức Chính phủ thực hiện thắt chặt đầu tư công, vốn đầu tư từ ngân sách bị cắt giảm, doanh nghiệp khó tiếp cận được vốn, tình trạng nợ xây dựng cơ bản sẽ tăng và nhiều dự án mới khởi công nhưng không giải ngân được vốn, doanh nghiệp XD/CB gặp khó khăn. Vì vậy, muốn đảm bảo mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế đề ra cần đề ra giải pháp mạnh hơn và cụ thể hơn trong công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh. Cá biệt có ý kiến cho rằng tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) trong năm 2012 ở mức 10% là thấp, có thể tăng lên từ 15 đến 20%;

- Có ý kiến đề nghị UBND tỉnh nên tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm, tư vấn, định hướng và có các giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, đặc biệt là trong năm 2012. Trong năm 2011 có 04 chỉ tiêu không đạt so với kế hoạch như Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP), sản lượng thủy, hải sản, tạo việc làm mới, tỷ lệ lao động qua đào tạo, đề nghị HĐND tỉnh cần có sự đánh giá, xem xét về 4 chỉ tiêu trên trong năm 2012;

- Có ý kiến đề nghị cần có sự điều chỉnh chung về mặt chiến lược để xây dựng các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trong năm 2012 trong điều kiện kinh tế xã hội gặp nhiều khó khăn như hiện nay.

- Tỉnh cần quan tâm và có giải pháp tháo gỡ trong việc điều hành ngân sách Nhà nước đối với các doanh nghiệp, vì hiện nay tình hình nợ xây dựng cơ bản của các doanh nghiệp trên địa bàn khá lớn.

- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng trong đó số liệu đầu tư xây dựng giảm do nhiều đơn vị, doanh nghiệp ngoài tỉnh đầu tư thi công trên địa bàn không được tính vào tổng mức đầu tư của tỉnh nên kiến nghị UBND tỉnh cần rà soát tổng thể các đơn vị, DN đầu tư kinh doanh, sản xuất trên địa bàn chuyển đổi hoặc thành lập các chi nhánh SX, KD tại Quảng Trị;

- Đề nghị HĐND tỉnh thường xuyên giám sát công tác đầu tư XD/CB để đánh giá cụ thể về khối lượng, tính hiệu quả của mỗi công trình cũng như tiến độ giải ngân để kịp thời điều chuyển vốn phù hợp;

- Một số ý kiến đề nghị cần tăng cường công tác xã hội hoá trong việc xây dựng các công trình phúc lợi, xây dựng hạ tầng cơ sở;

- Tỉnh cần có phương án tái cấu trúc các Doanh nghiệp vận tải; kiến nghị với Trung ương đầu tư nâng cấp ga Hà Thanh, các bến cảng, đẩy mạnh việc cổ phần hoá các Doanh nghiệp vận tải đường sắt, đường thủy.

- Có ý kiến đề nghị tỉnh cần đẩy mạnh phát triển công nghiệp nhằm tăng nguồn thu ngân sách cho địa phương trong những năm tiếp theo đồng thời tạo việc làm cho lao động trên địa bàn;

- Có ý kiến đề nghị HĐND tỉnh cần tăng cường công tác giám sát việc triển khai, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia như: nước sạch, Giáo dục, chính sách định canh, định cư tại các huyện miền núi nhằm phát huy tối đa hiệu quả chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

- Có ý kiến cho rằng UBND tỉnh cần khảo sát, đánh giá lại quỹ đất lâm nghiệp do công trường, lâm trường đang sử dụng, diện đất đã quy hoạch trồng rừng phòng hộ trên địa bàn để giao lại đất cho người dân (như huyện Hướng Hoá có hơn 8500 ha diện tích đất để trồng rừng phòng hộ đang bỏ hoang) trong khi đó nhân dân thiếu đất sản xuất đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số)

- Có ý kiến kiến nghị UBND tỉnh cần có các giải pháp hữu hiệu để giải quyết tình trạng nợ đọng khối lượng XDCB những năm trước do thi công vượt quá kế hoạch vốn đã bố trí; Trong năm 2012 cần bố trí nguồn vốn giải quyết việc nợ đọng nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp.

- Có ý kiến đề nghị, hiện nay tỉnh cho nhiều đơn vị thăm dò, khai thác khoáng sản, gây lãng phí tài nguyên, trong khi nguồn thu không được nhiều. Vì vậy, UBND tỉnh cần rà soát lại việc cấp phép và thường xuyên kiểm tra hoạt động của các đơn vị khai thác.

- Về các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2012, có đại biểu đề nghị xem lại chỉ tiêu về tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia y tế trong giai đoạn mới là 30%, vì theo chuẩn mới trong trạm y tế thời kỳ 2011-2020 cao hơn chuẩn cũ của giai đoạn trước, chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2012 có 30% trạm y tế xã đạt chuẩn mới, đề nghị tỉnh cần có giải pháp mạnh hơn mới thực hiện được chỉ tiêu này; Có ý kiến cho rằng một số chỉ tiêu chưa thống nhất giữa báo cáo kinh tế xã hội năm 2011 và Báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh năm 2011.

II. Quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước của tỉnh Quảng Trị năm 2010 và điều chỉnh quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước của tỉnh Quảng Trị năm 2009

- Có ý kiến về việc chuyển nguồn năm trước sang năm sau và nhiệm vụ chi và bổ sung kết dư hàng năm còn lớn, chiếm tỷ lệ cao so với tổng thu nội địa hàng năm của địa phương.

+ Quyết toán ngân sách năm 2008: Tổng số chuyển qua năm 2009 là 604,4 tỷ đồng (chuyển nguồn qua năm 2009 là 256,6 tỷ đồng; chuyển nhiệm vụ chi và bổ sung từ kết dư 347,8 tỷ đồng) lớn hơn số thu nội địa năm 2009 (498 tỷ).

+ Quyết toán ngân sách năm 2009: Tổng số chuyển qua năm 2010 là 829,486 tỷ đồng, (chuyển nguồn qua năm 2010 là 441,290 tỷ đồng; chuyển nhiệm vụ chi và bổ sung kết dư 388,196 tỷ đồng) lớn hơn thu nội địa năm 2010 (611 tỷ).

+ Quyết toán ngân sách năm 2010: Tổng số chuyển qua năm 2011 là 592,786 tỷ, (chuyển nguồn qua năm 2011 là 567,786 tỷ đồng, chuyển nhiệm vụ chi và bổ sung kết dư là 25 tỷ đồng).

Số liệu quyết toán qua 3 năm cho thấy số chuyển nguồn và chuyển nhiệm vụ chi và bổ sung kết dư hàng năm quá lớn. Theo quy định chuyển nhiệm vụ chi phải thanh toán đến hết 31 tháng 3 năm sau nhưng thực tế nhiều khoản chi kéo dài đến quý 4 năm sau. Chuyển nhiệm vụ chi đồng nghĩa với nhiệm vụ chính trị tương ứng chưa hoàn thành trong năm, nó đã ảnh hưởng đến việc đóng góp trong quá trình thúc đẩy kinh tế phát triển và ảnh hưởng đến thực hiện chính sách an sinh xã hội. Riêng năm 2011 trong báo cáo chưa nêu, nhưng có thể cũng không nằm ngoài tình trạng trên. (Vì chưa kết thúc năm). Đề nghị HĐND tỉnh có thái độ đúng mức với tình trạng này vì trong bối cảnh thắt chặt chi tiêu công, nếu nhiệm vụ chi không được chấn chỉnh kịp thời thì việc sử dụng ngân sách không tránh khỏi sự lãng phí, kém hiệu quả. Vì vậy, đề nghị: Không chuyển nhiệm vụ chi sang năm sau, chỉ thực hiện chuyển nhiệm vụ chi đối với các khoản đã được trung ương cho phép và nếu xét thấy nhiệm vụ chi nào kéo dài quá thời hạn quy định thì coi như nhiệm vụ đó không còn quan trọng nên đình chỉ việc thực hiện, thu hồi nguồn kinh phí đã bố trí vào ngân sách để đưa vào cân đối.

III. Nghị quyết dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2012 của tỉnh và các huyện thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện;

Có ý kiến cho rằng thu ngân sách trên địa bàn của tỉnh năm 2011 ước đạt trên 1.300 tỷ đồng, vượt trên 30% so với dự toán năm 2011, vấn đề này xảy ra hai khả năng hoặc do sự phấn đấu và điều hành, động viên tốt công tác thu hoặc do lập dự toán chưa sát thực tế. Dự toán năm 2012 tăng thu 9,6% so với ước thực hiện năm 2011. Nếu dự toán thu năm 2012 tăng như hiện nay thì không đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng đã đề ra tăng thu hàng năm từ 14-15%. Vì vậy đề nghị HĐND tỉnh điều chỉnh lại cho phù hợp, phấn đấu tăng thu năm 2012 đạt 13% số thu nội địa để các ngành, địa phương chủ động phấn đấu.

Trong báo cáo dự toán thu ngân sách năm 2012 cần bổ sung thêm cột so sánh số thực hiện thu năm 2011 so với số dự toán thu năm 2011 và số dự toán thu năm 2012 so với số dự ước thực hiện thu năm 2011, vì đây mới là số so sánh nói lên ý nghĩa kinh tế và là một căn cứ để xây dựng kế hoạch thu.

Có ý kiến đề xuất cần để lại nguồn thu của các doanh nghiệp đầu tư vào các khu công nghiệp do huyện xây dựng một thời gian để huyện cân đối nguồn vốn đầu tư, sau đó chuyển nguồn thu về cho tỉnh.

- Có ý kiến đề nghị cần giao rõ số tiền hỗ trợ cho hoạt động công tác mặt trận cơ sở; đặc biệt là nguồn kinh phí lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt.

- Đa số ý kiến cho rằng, việc quy định mức chi tiêu hành chính ở các cấp hiện còn quá thấp, sau khi trừ khoản tiết kiệm 20% chỉ kể cả lương và khoản thực hiện theo Nghị quyết 11CP của Chính phủ, đời sống cán bộ công chức gặp khó khăn, nhiều đơn vị địa phương không còn tiền hoạt động.

- Có ý kiến đề nghị khoản tiết kiệm 10% theo Nghị quyết 11CP của Chính phủ đã có hướng dẫn, đề nghị các địa phương chỉ đạo khoản tiết kiệm ngân sách cấp nào cho bổ sung vào dự phòng ngân sách cấp đó.

IV. Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư, danh mục các dự án đầu tư, xây dựng và các công trình trọng điểm của tỉnh sử dụng vốn ngân sách năm 2012;

Đa số đại biểu đề nghị tỉnh sớm phân bổ danh mục ngân sách, XDCB để các ngành, các cấp và địa phương kịp thời triển khai thực hiện.

Có ý kiến phát biểu hiện nay Chính phủ đang thực hiện thắt chặt chi tiêu công, kế hoạch XDCB năm 2012 phải được Bộ KHĐT rà soát trình Chính phủ phê duyệt không phân cấp cho địa phương phê duyệt như trước đây. Vì vậy khi có danh mục của Chính phủ thông báo, đề nghị các đại biểu HĐND ủy quyền cho Thường trực HĐND thống nhất với UBND tỉnh giao kế hoạch XDCB năm 2012 để chủ động triển khai thực hiện và trình HĐND phê duyệt tại kỳ họp thứ 4 sắp đến.

Năm 2012 các công trình XDCB tỉnh không hỗ trợ kinh phí cho cấp huyện như các công trình chợ, trụ sở...càng tăng khó khăn cho huyện, nên đề nghị tỉnh tiếp tục cân đối. Có ý kiến khác cho rằng trước đây một số công trình trọng điểm thuộc nguồn vốn phân cấp đang xây dựng dở dang, Thường vụ Tỉnh ủy quyết định để đẩy nhanh tiến độ tỉnh phải hỗ trợ trong phần vốn ngân sách tập trung của tỉnh, từ năm 2012 phần vốn ngân sách tỉnh không hỗ trợ để xây dựng một số công trình đã phân cấp cho các địa phương, nếu xét thấy cần thiết thì trình HĐND tỉnh điều chỉnh lại tỷ lệ phân chia vốn XDCB tập trung cho sát với thực tiễn để dễ thực hiện.

Có ý kiến đề nghị: Năm 2012 cần bố trí rà soát lại các danh mục dự án đầu tư, cần tập trung công trình, dự án cần thiết và đưa vào chuyên đề trọng điểm để chỉ đạo như của Chính phủ là tái cơ cấu vốn đầu tư.

Thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ, các công trình đặc biệt được tập trung làm sớm, tuy nhiên một số công trình xây dựng như kiên cố hóa trường học lại dừng cấp kinh phí xây dựng, gây nhiều khó khăn trong dạy và học. Đề nghị tỉnh sớm có kiến nghị lên các cơ quan Trung ương có giải pháp kịp thời.

- Việc Quy định về tạm ứng vốn theo kế hoạch năm 2012 sẽ gây khó khăn cho nhiều chủ đầu tư. Vì vậy, đề nghị tỉnh sớm phê duyệt dự án và sớm giao vốn cho địa phương để thực hiện tránh thụ động. Cần quy định cụ thể thời gian tiến độ giải ngân vốn theo lộ trình; nhiều dự án phê duyệt và bố trí vốn chậm nhưng đòi hỏi giải ngân cao thì khó thực hiện.

- Có ý kiến cho rằng vốn bố trí cho công tác chăm lo, duy tu, bảo dưỡng khu di tích Thành Cổ còn hạn chế; đề nghị tỉnh có kế hoạch tăng thêm vốn;

- Có ý kiến đề nghị không đồng tình việc đưa quy hoạch khu kinh tế Đông Nam ra khỏi danh mục trọng điểm vì đã được Đại hội tỉnh thông qua và xác định là công trình trọng điểm.

- Có ý kiến đánh giá trong công tác giải phóng mặt bằng, mặc dù UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt, nhưng việc triển khai thực hiện của các Sở, Ban, Ngành trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng, hỗ trợ thiệt hại do dịch bệnh còn chậm dẫn đến hiệu quả không cao trong thực hiện các chính sách.

V. Nghị quyết Điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 17/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 về Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phân chia các khoản thu thời kỳ ổn định ngân sách 2011-2015 và định mức chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011;

Đa số ý kiến đồng tình với ý kiến đề xuất của Ban KTNS về phạm vi điều chỉnh áp dụng điều tiết tỷ lệ phân chia khoản thu thuế GTGT, TNDN từ các doanh nghiệp ngoài Quốc doanh và hợp tác xã chỉ cho Thành phố Đông Hà và đề nghị bổ sung thêm thị xã Quảng Trị; vì hai địa phương này có nguồn thu phân cấp lớn ở cấp phường; các địa phương còn lại giữ nguyên phân cấp theo Nghị quyết 17 để tăng phân cấp, khuyến khích thu ở cơ sở; đặc biệt là các cơ sở nhỏ.

Thành phố Đông Hà đề nghị HĐND tỉnh xem xét một trong 3 phương án: Đề nghị điều chỉnh và có hiệu lực ngay sau khi ban hành nghị quyết hoặc đề nghị tỉnh bổ sung cân đối 10 tỷ đồng để bù hụt thu hoặc cho chủ trương để thành phố chủ động yêu cầu ngân sách phường nộp lên thành phố số tiền trên trong tháng 12 năm 2011.

VI. Nghị quyết về bãi bỏ Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND ngày 20/4/2010 của HĐND tỉnh về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, nhân viên chuyên trách công tác Mặt trận và các đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện;

Nhiều ý kiến thống nhất đề nghị bãi bỏ Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND ngày 20/4/2010 của HĐND tỉnh “Quy định một số chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, nhân viên chuyên trách công tác Mặt trận và các Đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện” như báo cáo thẩm tra của ban Pháp chế HĐND tỉnh; vì trong điều kiện hiện nay việc áp dụng chế độ hỗ trợ đặc thù từ nguồn ngân sách địa phương như Nghị quyết 02/2011/NQ-HĐND ngày 20/4/2010 của HĐND tỉnh là không còn phù hợp.

VII. Nghị quyết về Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật toàn khoá của HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016 và chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2012 của HĐND tỉnh;

Về chương trình ban hành văn bản Quy phạm pháp luật toàn khóa và chương trình ban hành văn bản Quy phạm pháp luật năm 2012 của HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2011-2016:

- Nhiều ý kiến thống nhất với ý kiến thẩm tra của các ban HĐND tỉnh trình bày tại kỳ họp lần này.

- Có đại biểu đề nghị bổ sung vào chương trình ban hành nghị quyết năm 2012 nghị quyết việc triển khai thực hiện Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày

26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ "Quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 - 2015" thay thế Nghị quyết 3.5/2004/NQ-HĐND ngày 18/12/2004 "về phê duyệt Đề án phát triển giáo dục Mầm non giai đoạn 2005 - 2010".

- Có đại biểu đề nghị bổ sung vào chương trình ban hành nghị quyết năm 2012 "Đề án Quy hoạch tổng thể xử lý chất thải rắn đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, điểm dân cư tập trung trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2011 đến 2020" nếu đề qua năm 2013 mới ban hành như Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh thì rất chậm không đúng với quy định của Chính phủ.

- Có ý kiến đề nghị trong Chương trình ban hành văn bản QPPL có 2 nghị quyết cần đưa vào ban hành giữa kỳ năm 2012 đó là (Nghị quyết về tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực hệ thống y tế huyện, thị, thành phố, xã, phường, thị trấn, thôn, bản đến năm 2020 và Nghị quyết về chính sách đào tạo, bồi dưỡng thu hút cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh giai đoạn 2012 - 2015).

- Có ý kiến đề nghị HĐND xem xét cho bổ sung đề án "Bố trí kinh phí cho công tác thu hút đầu tư"

- Có ý kiến thống nhất với đề xuất của ban Pháp chế HĐND tỉnh về Đề án "Đồn điền đổi thửa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị", để khi tổng kết công tác thực hiện Nghị định số 64/1993/NĐ-CP ngày 27/9/1993 của Chính phủ "Quy định về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp" mới xem xét ban hành là hợp lý.

- Có ý kiến đề nghị nên xem xét sự cần thiết trong việc ban hành mới và sửa đổi bổ sung một số Nghị quyết sau:

+ Sửa đổi Nghị quyết 12b/2004/NQ-HĐND ngày 15 tháng 3 năm 2004 về cơ chế chính sách khuyến khích phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp và làng nghề.

+ Sửa đổi Nghị quyết 8.9/2006/NQ-HĐND ngày 9 tháng 12 năm 2006 thông qua đề án đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

+ Ban hành mới Nghị quyết phê duyệt đề án xác định giá các loại rừng theo Nghị định số 48/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về nguyên tắc và phương pháp xác định các loại rừng.

Trên đây là bản tổng hợp ý kiến thảo luận của các Tổ, Đoàn thư ký kỳ họp trình HĐND tỉnh xem xét. Trong quá trình tổng hợp một số ý kiến trùng với nhận định đánh giá trong báo cáo của Ủy ban nhân dân, báo cáo của các cơ quan hữu quan và báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri, Đoàn thư ký xin không nêu lại. Tuy vậy vẫn không tránh khỏi những sai sót rất mong các đại biểu cho ý kiến bổ sung.

Xin trân trọng cảm ơn!

ĐOÀN THƯ KÝ KỶ HỌP